

# Chương trình Hợp tác Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan

## VỀ IPP

Chương trình Hợp tác sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP - Innovation Partnership Program) là chương trình viện trợ phát triển được đồng tài trợ bởi Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam. IPP hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa có thu nhập trung bình vào năm 2020 bằng cách thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững với việc gia tăng sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo.

IPP hợp tác với nhiều đối tác quan trọng trong nước và quốc tế nhằm mở rộng quy mô các hoạt động đào tạo thực tế về đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp tại Việt Nam cũng như cải thiện các chương trình, các cơ chế hỗ trợ ở địa phương đối với doanh nghiệp sáng tạo mới. IPP cũng thực hiện việc kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc cho thể hệ doanh nhân Việt Nam tiếp theo, đồng thời thúc đẩy hợp tác về ĐMST và khởi nghiệp giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là với Phần Lan. IPP hiện đang triển khai giai đoạn 2 (IPP2) từ năm 2014 đến 2018 với tổng ngân sách là 11 triệu EUR.

## Các hỗ trợ chính của IPP thời gian 2016-2017

- Chương trình tài trợ mới cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
- Cấp kinh phí bổ sung để hỗ trợ các dự án thành công nhất trong danh mục các dự án đầu tư của IPP.
- Tài trợ cho các trường đại học và các tổ chức giáo dục khác để phát triển các hoạt động đào tạo về đổi mới và tinh thần kinh doanh, và các hoạt động có liên quan đến việc xây dựng hệ sinh thái.
- Chương trình hỗ trợ định hướng, giới thiệu cơ hội và kết nối.

## Tài trợ cho các dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

IPP hỗ trợ các dự án phát triển hệ thống ĐMST có hướng tăng cường khả năng và tư duy ĐMST tại Việt Nam. Trọng tâm là phát triển các dịch vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp ĐMST mới thành lập và tăng trưởng nhanh. Các dự án này có thể bao gồm, nhưng không hạn chế các ý tưởng tiềm năng sau: phát triển vườn ươm mới, tạo ra các dịch vụ mới cho các vườn ươm đã có, triển khai chương trình tài trợ mới tại các vùng miền, cung cấp thêm các dịch vụ khởi nghiệp cho các khu công nghệ hiện có hoặc khởi xướng chương trình tăng trưởng cụm tại các vùng miền.

Các tổ chức liên kết địa phương, quốc gia và quốc tế đều có thể nộp hồ sơ đề nghị tài trợ, hỗ trợ tư vấn, kết nối đối tác trong tương lai gần. IPP sẽ trao đổi với đại diện của các tổ chức trong các sự kiện mà IPP tổ chức và cung cấp hỗ trợ một - một để phát triển các ý tưởng, kế hoạch, dự án và các ứng dụng tiềm năng.

Tài trợ của IPP sẽ được dùng để chi trả cho 70% chi phí nhân lực của nhóm thực hiện dự án và nhân sự thuê ngoài. Nguồn vốn cấp trong giai đoạn đầu tiên là khoảng 50 ngàn EUR. Các nhóm tiềm năng nhất sẽ có cơ hội tham gia vào vòng tài trợ lần hai vào cuối năm 2016 và sẽ nhận được một khoản hỗ trợ bổ sung tới tối đa lên đến 100 ngàn EUR để thực hiện dự án trong năm 2017.

Nguồn vốn ban đầu dành cho các dự án phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tập trung vào việc phát triển các hỗ trợ hoàn toàn mới (các phương thức khác về cơ chế, dịch vụ, chương trình hoặc các kế hoạch) cho các công ty ĐMST khởi nghiệp tăng trưởng nhanh. IPP hỗ trợ cho dự án ở giai đoạn đầu tiên (thực hiện từ 6-8 tháng) bao gồm:

## ◆ TUẦN KIỆT



*Lễ ký Hiệp định song phương chương trình đối tác đổi mới sáng tạo giai đoạn 2 giữa Việt Nam và Phần Lan.*

- Vốn tài trợ ban đầu dùng để hoàn trả cho các chi phí chủ yếu là lương của nhóm thực hiện dự án (bao gồm cả nhân sự nội bộ đang có và nhân sự cần thuê ở ngoài).

- Thuê các dịch vụ cố vấn hoặc tư vấn phù hợp với nhu cầu của từng dự án.

- Có cơ hội được tham gia vào nền tảng trực tuyến do IPP khởi xướng trong năm 2016, nền tảng này kết nối các hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp cả trong nước và quốc tế.

- Có cơ hội nộp đề xuất nhận tài trợ bổ sung vòng sau để triển khai dự án đến cuối năm 2017.

Các nhóm thực hiện dự án sẽ chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm các chuyên gia hoặc cố vấn cũng như các mạng lưới phục vụ cho dự án của mình. IPP sẽ chỉ hỗ trợ giới hạn các việc này thông qua mạng lưới của IPP.

Ứng viên phải là một nhóm các tổ chức liên kết. Nhóm này có khả năng triển khai dự án liên kết phát triển hệ thống ĐMST. Một hoặc nhiều tổ chức trong nhóm liên kết này có thể cùng nộp hồ sơ đề nghị tài trợ vốn ban đầu. Mỗi ứng viên nộp đề xuất trong nhóm liên kết sẽ lưu hồ sơ nhận tài trợ riêng và sử dụng kế hoạch chung của toàn bộ dự án của nhóm để mô tả dự án.

Các ứng viên trong nhóm liên kết muốn nộp đề xuất nhận tài trợ phải là tổ chức được đăng ký tại Việt Nam, đại diện

cho hệ sinh thái ĐMST trong một vùng miền. Ứng viên có thể là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan chính phủ, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận hoặc bất kỳ các loại hình tổ chức nào khác được đăng ký tại Việt Nam. Nhóm liên kết phải ký thỏa thuận liên kết muộn nhất sau 3 tháng đầu tiên được IPP hỗ trợ. Nhóm liên kết có thể gồm các đối tác nước ngoài, nhưng những tổ chức này sẽ không được nhận tài trợ trực tiếp từ IPP.

Nhóm liên kết sẽ có kế hoạch dự án chung mô tả nội dung và ngân sách dự án. Nhóm liên kết phải có khả năng mở rộng hợp tác với bất kỳ các đối tác trọng điểm trong nước và quốc tế.

### Hỗ trợ mềm cho các dự án

- Cố vấn và tư vấn định hướng, giới thiệu cơ hội.
- Kết nối quốc gia và quốc tế.
- Cơ hội để tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp trực tuyến được vận hành bởi IPP.
- Cơ hội xin cấp kinh phí hỗ trợ bổ sung

từ IPP trong cuối năm 2016.

Các chi phí được chấp nhận là các chi phí liên quan đến con người như tiền lương, các dịch vụ chuyên môn, du lịch, cố vấn và các dịch vụ tư vấn. IPP không chấp nhận hỗ trợ các chi phí về thiết bị và hàng tiêu dùng hoặc các chi phí hoạt động của tổ chức.

### Các yếu tố chính đảm bảo thành công

- Tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động của bạn.
- Xác định một mô hình kinh doanh có thể ứng dụng.
- Nguồn lực tài chính đảm bảo.
- Đóng góp vào chính sách công phù hợp với thực tế và quan điểm của một thế giới ngày càng toàn cầu hóa.
- Cung cấp và quản lý các nhóm dự án sáng tạo và có kiến thức.
- Huấn luyện các cá nhân sáng tạo, có hướng kinh doanh và cam kết thực hiện hoạt động.
- Chọn đúng khách hàng.

— Cung cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp mạo hiểm mới.

— Thiết lập mạng lưới quan hệ và liên minh.

— Duy trì hiểu biết về các xu hướng công nghệ và thị trường hiện tại.

— Xác định và phát triển chiến lược cho các đối tượng của bạn để đảm bảo nguồn lực tài chính.

### Một ví dụ về dự án được tài trợ

Dự án Hệ sinh thái đổi mới và doanh nhân Đà Nẵng được vận hành trên cơ sở hợp tác của ba đối tác chính là UD-CIT (Đại học CNTT, Đại học Đà Nẵng), DISED (Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng) và Nhóm 9StartLab. Dự án xây dựng vườn ươm và các hệ sinh thái hỗ trợ trong các trường đại học và thành phố Đà Nẵng, với nhiệm vụ thúc đẩy thành phố Đà Nẵng trở thành một trung tâm khởi nghiệp Việt Nam và là một trung tâm thương mại quốc tế của ASEAN vào năm 2025 là một ví dụ điển hình về hỗ trợ liên minh ở Đà Nẵng. □

# Nuôi dưỡng những ý tưởng đột phá



✧ P. NGUYỄN

*Câu chuyện về một quỹ đầu tư mạo hiểm đã đầu tư và ươm tạo hàng trăm công ty công nghệ non trẻ, trong số đó có những cái tên đã thành danh như Airbnb và Dropbox.*

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân, tại buổi gặp mặt “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016” ngày 17/2 tại TP. HCM chia sẻ, với việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý, năm 2016 được coi là năm bản lề, bắt đầu công cuộc khởi nghiệp. Ông cũng cho biết, trong năm nay, Bộ KH&CN sẽ đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp. “Quá trình khởi nghiệp của KH&CN Việt Nam lý ra cần được bắt đầu từ nhiều năm trước. Nhưng do thiếu nền tảng pháp lý nên công cuộc khởi nghiệp đã có phần chậm trễ. Còn bây giờ, nền tảng pháp lý cơ bản đã xong, KH&CN đã có thể có những bước

khởi nghiệp đầu tiên. Trong đó có một số quy định mới liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp (Star-up Ecosystem), mà cốt lõi chính là quỹ đầu tư mạo hiểm – vốn còn rất mạnh nha tại Việt Nam”.

Đầu tư mạo hiểm (Venture capital) là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm cung cấp tiền qua việc sở hữu cổ phần trong các công ty có công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực công nghệ cao, ví dụ như công nghệ sinh học, CNTT,... Câu chuyện của Y Combinator